
Frá fundi umhverfis- og skipulagsráðs 27. nóvember 2024: 

 

Lögð fram svohljóðandi tillaga áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins: 

 

Fulltrúi Flokks fólksins leggur til að farið verði í gangstéttarviðgerðir í Hálsaseli og 
nágrenni. Greinargerð fylgir tillögu. 

 

Greinargerð: 

Áður hefur verið bent á hættulegar gangstéttir í  Jafnaseli í efra Breiðholti. Á köflum er 
gangstéttin í Hálsaseli hættuleg,  sprungin og holótt og má telja mildi að enginn hafi 
slasað sig á göngu, hvað þá á  hlaupum eða á hjóli. Fulltrúa Flokks fólksins finnst reyndar 
stórskrýtið að það þurfi að koma með tillögur um viðhald einstakra gangstétta? Á ekki að 
vera stöðugt viðhald í gangi? Hér má teljast fullvíst að viðhald hefur verið vanrækt lengi. 
Er verið að bíða eftir að slys  verði? 

 

 


